

เกษตรพอเพียง

วันที่ ๑๖ เดือน

ก.ย.

พ.ศ.

๕๗

๒๕๖๗

ส่งเสริมเกษตรกรการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ คืบหน้า ตั้งเป้ามุ่งสู่ 2.5 แสนตัน

นับตั้งแต่ คสช. มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเพิ่มผลผลิต โดยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้น และได้กำหนดเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ให้เป็นวาระแห่งชาตินั้น กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้เกษตรตำบลส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในไร่นา โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ จะหมายรวมถึง ปุ๋ยหมัก ไก่กบตอซัง น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด โดยให้เกษตรตำบล 1 คน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 50 ตัน รวมทั้งประเทศให้มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 250,000 ตัน กำหนดระยะเวลาดำเนินการส่งเสริม เริ่มตั้งแต่เดือน ส.ค.57 ไปจนถึงเดือน ก.ค. 58

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้

บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ดูแลจัดการเกษตรกรในพื้นที่ให้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทำการสำรวจ และจัดทำแผนการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แยกตามประเภทปุ๋ยอินทรีย์ และพิจารณาจัดสรรเป้าหมายการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ตามลำดับความสำคัญ แล้วแจ้งให้กรมพัฒนาที่ดินพิจารณาสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เช่น สารเร่งซูเปอร์ พด. เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด 5 ชนิด ได้แก่ บอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพราง ถั่วมะแฮะ และโสนอาฟริกัน รวมถึงสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตปุ๋ย



อินทรีย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 57 ถึง วันที่ 15 ก.ย. 57 ขณะนี้ได้รับการรายงานผลการดำเนินงานจาก 69 จังหวัดทำการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไปแล้วรวมทั้งสิ้น 34,288.42 ตัน โดยแยกเป็นปุ๋ยหมัก 12,521 ตัน ไก่กบตอซังข้าว 8,312 ตัน ไก่กบตอซังข้าวโพด 489.2 ตัน ไก่กบตอซังสับประรด 469.6 ตัน น้ำหมักชีวภาพ 4,306.7 ตัน ปุ๋ยพืชสด 8,189.92 ตัน

อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ จัด

ทำปุ๋ยหมักไว้ด้านหน้าสำนักงาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในไร่นา และใช้ประโยชน์ในการเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักด้วย และมอบหมายให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการและหน่วยงานทหารในพื้นที่ จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในพื้นที่ดำเนินการ 9 จังหวัด ใน 9 เขต ภายในเดือนกันยายน 2557

ผลจากการดำเนินงานนี้ คาดว่าเกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในชุมชน นับเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมการปลูกพืชสดหลังการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยเพิ่มเติมอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารให้แก่ดิน ทำให้สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดพื้นที่ทำนาปรังได้ด้วย.